

TẬP TRUNG TRUY VẾT, CÁCH LY...

(Tiếp theo trang 1)

thực tiễn. Các chốt đã tăng cường lực lượng, thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm soát dịch. Việc kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện thường xuyên. Công tác xử lý, ứng phó với các tình huống dịch phát sinh được thực hiện kịp thời, phù hợp. Nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch đã được xử lý. Các tổ tự quản hoạt động ngày càng trách nhiệm, hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, kịp thời. Một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra và cần tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch, nhất là Công điện số 08-CD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công điện khẩn số 08/CD-UBND của UBND tỉnh; không tự mãn, chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, giữ vững thành quả phòng, chống dịch đã đạt được.

Tập trung truy vết, cách ly, không để phát sinh ca nhiễm mới; rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp liên quan đến Hải Hậu

Trong thời điểm hiện nay, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung truy vết, cách ly, không để phát sinh ca nhiễm mới liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 tại Quỳnh Phụ. Rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến huyện Hải Hậu kể từ ngày 18/8 đến nay. Các huyện Kiến Xương, Vũ Thư, Tiền Hải tăng cường hơn nữa việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ huyện Hải Hậu sang Thái Bình và người Thái Bình sang huyện Hải Hậu về. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch. Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các chốt, có các biện pháp thực hiện tốt, kiểm soát chặt chẽ, triệt để người ra, vào tỉnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh phối hợp công an các tỉnh, thành phố nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đường dây, cá nhân, tổ chức đưa người Thái Bình từ các địa phương có dịch, đang thực hiện Chỉ thị số 16 về tỉnh. Các

chốt tăng cường kiểm soát điều kiện ra, vào tỉnh của xe luông xanh. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn quản lý, lập danh sách các trường hợp có nguy cơ, trong đó có lái xe đường dài vận chuyển hàng hóa và phải có kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc định kỳ. Các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ quy trình cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, tổ tự quản nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý chặt chẽ, kịp thời di biến động dân cư trên địa bàn, phát hiện kịp thời người từ vùng có dịch về.

Bảo đảm an toàn tại các cơ sở y tế, đánh giá đúng các trường hợp nguy cơ để có biện pháp xử lý kịp thời

Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu bảo đảm không để phát sinh ổ dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh; không để lây nhiễm thứ phát trong khu vực test nhanh, xét nghiệm Covid-19; hạn chế thấp nhất số trường hợp F1 khi có ca nhiễm. Ngành Y tế cùng các huyện, thành phố khảo sát các điểm xét nghiệm ở một số khu vực trọng điểm trên các tuyến quốc lộ, thực hiện nhu cầu xét nghiệm của người dân. Bên cạnh đó, ngành Y tế sớm nghiên cứu tham mưu cho tỉnh kịch bản sống chung với dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, không để chậm, phân bổ vắc-xin đúng đối tượng; đánh giá đúng các trường hợp nguy cơ, trên cơ sở đó thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc kịp thời.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch và tăng cường kiểm tra bảo đảm tổ chức lễ khai giảng năm học mới an toàn. Ngành Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn. Nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị tiếp tục làm tốt hơn nữa, đa dạng hơn nữa công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phà An Khê, huyện Quỳnh Phụ.

quy định phòng, chống dịch; cần kiểm soát số lượng người, phương tiện qua phà và yêu cầu tất cả người qua phà phải khai báo y tế; chính quyền địa phương phải nắm chắc di biến động dân cư, phát huy vai trò của tổ tự quản trong việc kiểm tra, giám sát, quyết tâm không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

Chiều ngày 3/9, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo thành phố Thái Bình kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 tại huyện Hải Hậu (Nam Định), theo báo cáo của các bệnh viện, từ ngày 18/8 - 3/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 52 bệnh nhân từ tỉnh Nam Định sang khám tại Bệnh viện, trong đó có 2 bệnh nhân ở huyện Hải Hậu. Hiện nay, Bệnh viện có 6 bệnh nhân có địa chỉ tại tỉnh Nam Định đang điều trị nội trú, trong đó 1 bệnh nhân ở huyện Hải Hậu nhập viện điều

trị từ ngày 31/8, bệnh nhân hiện nằm tại phòng cách ly, đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 1/9 cho kết quả âm tính. Tại Bệnh viện Phụ sản An Đức, từ ngày 18/8 đến nay có 94 bệnh nhân từ Nam Định sang khám, điều trị, trong đó có 15 người ở huyện Hải Hậu. Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, hàng ngày có từ 800 - 1.000 người đến xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, trong đó từ ngày 18 - 31/8 có khoảng 200 người từ Nam Định hoặc tiếp xúc với người ở địa bàn có dịch của tỉnh Nam Định tới làm xét nghiệm. Từ ngày 1 - 3/9 không có người có yếu tố dịch tễ liên quan đến tỉnh Nam Định tới Bệnh viện làm xét nghiệm.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện. Đồng chí đề nghị các bệnh viện tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần chủ động, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục rà soát, bổ sung phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra; chú trọng công tác phân loại



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

bệnh nhân, sàng lọc yếu tố dịch tễ để bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, bệnh nhân tại bệnh viện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng y tế chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, giữ gìn sức khỏe và sự an toàn của mỗi cá nhân. Các bệnh viện cần chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân đã sang hoặc tiếp xúc với người ở địa bàn có dịch của tỉnh Nam Định để có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Sáng ngày 3/9, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện Tiền Hải, Kiến Xương.

Đoàn đã kiểm tra tại Công ty TNHH Headway Apparel Việt Nam (cụm công nghiệp Tây An, Tiền Hải), Công ty TNHH Hanul thị trấn Kiến Xương và Công ty May xuất khẩu Thành Đạt, xã Bình Minh (Kiến Xương). Sau khi nghe các doanh nghiệp báo cáo và kiểm tra thực tế, lãnh đạo Sở Công Thương ghi nhận và đánh giá cao các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương đã chủ động triển khai các

biện pháp phòng, chống dịch và có kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay. Riêng Công ty TNHH Headway Apparel Việt Nam vẫn còn chủ quan, lơ là trong cả nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng dịch; chưa thành lập tổ an toàn phòng, chống dịch Covid-19; chưa tổ chức diễn tập ứng phó với các tình huống dịch. Lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm, xây dựng phương án phòng, chống dịch sát với thực tế doanh nghiệp; kiện toàn ban chỉ đạo, tổ an toàn phòng, chống dịch Covid-19; quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh đến người lao động. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị bảo đảm phương án "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch; tự kiểm tra, bổ khuyết nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là, bị động trước các tình huống dịch Covid-19.

Cùng với bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Tính đến ngày 3/9, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 20,8 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khởi bệnh trong ngày là 11.344 bệnh nhân. Hiện 270.668/501.649 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tối ngày 2/9, ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới là lái xe đường dài chở hàng từ Sóc Trăng ra Hải Phòng có lịch trình qua tỉnh và làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tính đến 19 giờ ngày 3/9 toàn tỉnh có 40 trường hợp F1 và 43 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 2.024 mẫu, trong đó 3 mẫu của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (2 mẫu dương tính với SARS-CoV-2; 1 mẫu âm tính); 1 mẫu của các trường hợp F1 và 2.019 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác âm tính với SARS-CoV-2, 1 mẫu không xác định kết quả.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/8 đến nay là 5.328 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 5.211 trường hợp.

Ngày 3/9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 24 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị. Tại các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 4 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 2.227 trường hợp, trong đó 2.133 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 94 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính riêng ngày 3/9, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 2.900 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LAMH

QUỲNH PHỤ Phát hiện, xử lý trường hợp thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 1/9/2021 Công an huyện Quỳnh Phụ và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện anh N.N.P, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú thôn Lang Duyên, xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ sử dụng tài khoản facebook cá nhân bình luận sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Theo đó, vào lúc 22 giờ ngày 1/9/2021, anh N.N.P đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân "N.P" bình luận trong nhóm facebook Quỳnh Phụ - Thái Bình quê hương tôi. Trong bài viết của facebook "Phong Bang" với nội dung: "Quỳnh Phụ mình thế nào rồi các bác Quỳnh Côi ơi", anh N.N.P đã vào bình luận và cho rằng tình hình là, thông chốt để người tỉnh ngoài lọt vào. Nội dung bình luận trên hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Ngay sau khi phát hiện, chiều ngày 2/9 Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi làm việc với anh N.N.P. Quá trình khai thác, anh N.N.P đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình là do không tìm hiểu kỹ thông tin, nhận thức pháp luật hạn chế nên vội vàng bình luận sai sự thật trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

NGUYỄN CƯỜNG

THÀNH PHỐ Duy trì công tác phòng, chống dịch trong những ngày nghỉ lễ

Khác với không khí mọi năm, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay tại thành phố Thái Bình thật đặc biệt do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.



Bến xe khách Thái Bình trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trên khắp các con đường, ngõ phố của thành phố những ngày này được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, có đông mừng ngày Quốc khánh nhưng đường phố vắng người đi lại. Không có cảnh xe cộ nhộn nhịp, không còn người dân đổ ra đường vui chơi như những năm trước. Các khu vui chơi giải trí tạm thời đóng cửa; các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về. Cơ bản người dân đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh và thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Chị Nguyễn Hồng Chiên, tổ 2, phường Kỳ Bá chia sẻ: Do dịch

Covid-19 diễn biến phức tạp nên dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chúng tôi ở nhà không về quê hoặc đi du lịch như mọi năm. Đây có lẽ là kỳ nghỉ lễ đặc biệt nhất đối với mỗi người dân Việt Nam. Hy vọng dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Phường Lê Hồng Phong có 6 tuyến phố chính và 7 tuyến phố ngang, nhân dân trong phường phần nhiều sinh sống bằng buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, khu vực đê sông Trà Lý và Quảng trường 14/10 nằm trên địa bàn phường là những nơi luôn thu hút đông đảo người dân khắp thành phố đến vui chơi, tập thể dục; kéo theo đó là rất nhiều quán ăn uống, dịch vụ giải trí. Chủ tịch UBND phường Lại Mạnh

Thăng cho biết: Để bảo đảm trật tự đô thị và công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND phường đã triển khai quyết liệt các giải pháp. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền việc tiếp tục áp dụng và siết chặt một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện khẩn số 08 của UBND tỉnh và Công điện số 06 của UBND thành phố. Tiến hành dán biển chỉ bán hàng mang về đối với 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải khát trên địa bàn. Tổ chức ký cam kết không vi phạm quy định quản lý đô thị và phòng, chống dịch bệnh đến 98% hộ dân, hộ buôn bán ở mặt đường. Chỉ đạo ban công tác mặt trận, tổ dân phố, tổ tự quản phòng, chống dịch phối hợp với lực lượng công an siết chặt quản lý người ra, vào địa

bàn, di biến động dân cư. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ tự quản phụ trách nhóm hộ gia đình, nắm tình hình, ghi nhật ký biến động nhân khẩu hàng ngày. Hàng ngày, tổ công tác của phường chia làm 3 - 4 ca, tuần tra trên các tuyến phố chính, phố ngang, nơi tập trung đông người trong toàn phường, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm như đê sông Trà Lý và Quảng trường 14/10, vừa tuyên truyền, vận động vừa kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh, chấp hành khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và thành phố, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

ĐỨC ĐÔNG



Các cửa hàng ăn uống chỉ bán mang về.

liên hệ với ông D với mục đích đe dọa, tổng tiến doanh nghiệp. Khi liên hệ với ông D, Trần Thị Vân Anh giới thiệu mình công tác tại Tạp chí Đời sống Pháp luật, yêu cầu được làm việc liên quan đến hồ sơ vay vốn ngân hàng của ông D. Sau đó, Trần Thị Vân Anh buộc ông D phải chi 1,5 tỷ đồng nếu không muốn sự việc bị đưa lên báo.

Chiều ngày 30/8, hai bên đang giao dịch tiền tại một địa điểm ở thành phố Thái Bình thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Quá trình gặp gỡ trao đổi giữa hai bên được camera ghi lại.

Được biết, trước đây Trần Thị Vân Anh từng công tác tại bộ phận chuyên đề, quảng cáo thuộc Tạp chí Đời sống Pháp luật và mới thôi việc từ ngày 1/8/2021.

Cần có các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh và Trần Thị Vân Anh để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

P.V